

๕/๗๖๖  
๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่ 25๕๐๖  
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗  
เวลา.....

# ความที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๐๑



กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ที่ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๒. แบบสำรวจความคิดเห็น
  ๓. คิวอาร์โค้ดแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

ด้วยกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายแก่ประชาชน

กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาซึ่งครอบคลุมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน กรมบัญชีกลางจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดแสดงความคิดเห็นตามแบบสำรวจความคิดเห็น รวมทั้งประสานให้บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐร่วมแสดงความคิดเห็นโดยตรงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และส่งกลับไปยังกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้นางสาวโชติกา พงษ์สุระ นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน โทร. ๐๙ ๒๖๕๔ ๑๙๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไป  
จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ภูสุกุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองคลัง  
เลขรับ 3596  
วันที่ 31 พ.ค. 2567  
เวลา 15:43

กลุ่มกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ๑  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

กลุ่มงานบัญชี  
วันที่ 31 พ.ค. 2567  
เวลา 16:11  
เลขที่ลงรับ 236

แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายต้องประเมินว่า กฎหมายที่ตนรับผิดชอบในการบังคับใช้นั้น หมดความจำเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมหรือไม่ โดยหากประเมินแล้วพบว่ากฎหมายฉบับนั้นยังมีความจำเป็นและไม่ล้าสมัย หน่วยงานจะต้องมีการประเมินต่อไปว่า มาตรการในกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย หรือไม่ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนหรือมีผลกระทบอื่น อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำรายงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อไป

กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ จำเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

(๒) เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

(๓) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย (๔) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ เป็นธรรมในสังคม

(๕) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ขอให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและ ความเหมาะสมตามสภาพการณ์ และการดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลโดยครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายต่อไป

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมบัญชีกลาง  
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



ประกาศกรมบัญชีกลาง และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ดาวน์โหลดแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (File Word)



แบบแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

<https://shorturl.asia/tosuQ>



แบบแสดงความคิดเห็นผ่าน google form  
<https://forms.gle/cxcESgkBbYAAAb4CQA>